

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันี่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. ฎีกาตัดสินประหาร “อุทิศ” จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการรายวัน, บ้านเมือง, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์
๒. เลื่อนพิพากษา จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
๓. ศาลนัดไต่สวนคำร้องอัยการขอถอนประกัน ๕ นปช.ปีหน้า จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
๔. ภาพข่าว : สัมมนา จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ, มติชน

Source :

โพสทูเดย์

Date : - 8 ก.ย. 2559

Page :

B11

No :

ฎีกาตัดสินประหาร 'อุทิศ'

โพสทูเดย์ - ศาลฎีกาพิพากษายืนประหารชีวิตอุทิศ ชูช่วย จ้างวานฆ่าพระ ดันดิ เสรณี อดีตนายกเทศบาลเมืองสงขลา

ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้ประหารชีวิต นายอุทิศ ชูช่วย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา จำเลยคดีจ้างวานฆ่า นายพระ ดันดิ เสรณี อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555

นอกจากนี้ ศาลยังพิพากษาให้ประหารชีวิต นายไพศาล หนูพันธ์ มือปืนผู้ก่อเหตุ นายจ้วน หมวมณี คนขับรถให้มือปืน ส่วน นายกิตติ ชูช่วย น้องชายของนายอุทิศ และนายสุชาติ จันทร์เขียว จำเลยช่วยหาร่วมกันฆ่าให้จำคุกตลอดชีวิต

สำหรับคดีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประชาชน


ในพื้นที่และผู้ติดตามการเมืองในภาคใต้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งนายอุทิศและนายพระล้วนเป็นเพื่อนนักเรียนมาด้วยกัน และได้ร่วมกับนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันเป็นนายก อบจ. สงขลา เริ่มงานการเมืองมาด้วยกัน โดยเป็นกลุ่มการเมืองรุ่นใหม่ที่มีบทบาทอย่างสูงใน จ.สงขลา

ทั้งนี้ ต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างนายพระและนายอุทิศ เกิดจากโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสงขลามูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ของ อบจ. สงขลา ซึ่งในขณะนั้นนายอุทิศเป็นนายก อบจ. แต่นายพระซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาเจ้าของพื้นที่คัดค้าน โดยคนร้ายใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ก่อเหตุยิง

นายพระที่หน้าสำนักงานสงขลาฟอรั่ม

หลังนายพระเสียชีวิต นายอุทิศต้องพ่ายแพ้แก่นิพนธ์ ซึ่งลาออกจาก สส.สงขลา มาสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ในเดือน ส.ค. 2556

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อเดือน ส.ค. 2557 ยกฟ้องนายอุทิศพร้อมพวกรวม 5 คน ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และในเดือน ต.ค. 2558 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โดยตัดสินประหารชีวิต นายอุทิศ นายไพศาล และนายจ้วน ส่วนนายกิตติและนายสุชาติให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยทั้งหมดได้ขอยื่นประกันตัวเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลฎีกา แต่ศาลอุทธรณ์ได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมด กระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

	MATICHOON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : ๖ ๘ ๒๕๕๑	Page : 1๖	No :

● เลื่อนพิพากษา : เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ศาลอาญา ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง ร.ต.ท.เชาวรินทร์ หรือ เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ อดีต รมช.ศึกษาธิการ และอดีต ผ.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กรณีที่จำเลยตกลงวงบริษัท บี.พี.จี. เทรดดิ้ง จำกัด (ประเทศกัมพูชา) ที่สั่งซื้อปูนจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน พลัสบล็อกจาก (ประเทศไทย) ให้โอนเงินเข้าบัญชีจำเลยและพวก โดยการแสดงข้อมูลเท็จให้บริษัทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินค่าสินค้า 352,781 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยราว 11,428,308 บาท จำเลยให้การปฏิเสธ แต่เมื่อถึงเวลานัด นายจำเลยแถลงต่อศาลว่าเงินที่กู้ยืมจากต่างประเทศยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขอเลื่อนฟังคำพิพากษาอีกในกรณีที่ฝ่ายโจทก์และผู้เสียหายไม่คัดค้าน ศาลมีคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 27 ก.ย. 59 เวลา 09.30 น.

Source : กรุงเทพมหานคร

Date : ๕8 ก.ย. 2559 Page : 14

No :

ศาลนัดไต่สวนคำร้องอัยการ ขอถอนประกัน 5 นพช. ปีนหน้า

ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องของอัยการขอถอนประกัน "5 แกนนำ นพช." 18 ม.ค. ปีนหน้า พร้อมวันสืบพยานโจทก์คดีก่อการร้าย

ร.ท.สมนึก เสียงก้อง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย. พนักงานอัยการ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว นายวีรกานต์ มุสิกพงศ์, นายจตุพร พรหมพันธุ์, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นพ.เหวง โตจิราการ, นายนิสิต สันธุ์ไพโรจน์ จำนวน 1-4 และที่ 8 ในคดีร่วมกันก่อการร้าย ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลอาญา

โดยเมื่อวันที่ 29 ส.ค.2559 พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 1 ได้รับหนังสือจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ



สมนึก เสียงก้อง

(ดีเอสไอ) ลงวันที่ 25 ส.ค.2559 แจ้งให้ทราบว่า นายวีรกานต์ กับพวกมีพฤติการณ์และกระทำการอันเป็นการผิดเงื่อนไขตามที่ศาลอาญาได้กำหนดไว้ ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ดีเอสไอจึงขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขอให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว โดยแจ้งข้อเท็จ

จริงพร้อมแนบพยานหลักฐานหลายรายการ ที่เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยทั้ง 5 คนมาให้อัยการพิจารณาด้วย

โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวอีกว่า เมื่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 1 ได้พิจารณาแล้วจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว นายวีรกานต์กับพวก รวม 5 คนดังกล่าว โดยอัยการขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญา ได้รับคำร้องของอัยการแล้วและมีคำสั่งไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 18 ม.ค.2560. วันเดียวกับการนัดสืบพยานโจทก์คดี 24 แกนนำ นพช. ก่อการร้าย

Source : มติชน

Date : 8 ก.ย. 2559

Page : 4

No: 59412371



สัมมนา - วีรัช ชินวินิจกุล รอง ปธ.ศาลฎีกาและ ปธ.โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 4 จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล และสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ศิว-อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และเม็ก-ผลิดิชาต อายนนบุตร ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานด้วย ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้